



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

.....

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ  
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการผลิตครูเพื่อ  
พัฒนาท้องถิ่น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด ยื่นใบสมัคร  
เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

### ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
(เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ และเข้ารับ  
การสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป

### ๓. หลักสูตรการคัดเลือก

ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ  
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงที  
วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)



#### ๔. เอกสารที่ต้องนำไปในวันคัดเลือก

ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงตน และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมเหมาะสมกับสถานที่คัดเลือก และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

#### ๕. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ <http://www.nst1.go.th> โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผลการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชาเอก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลาก

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก หรือไม่เข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายยงศักดิ์ เขาวนุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑  
 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑



## เอกสารหมายเลข ๑

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  
ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
	วิชาเอกภาษาไทย		ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑	๐๐๐๐๐๐๑	นางสาวปิยะรัตน์ รัตนเสวี	
๒	๐๐๐๐๐๐๒	นายภากร ชูขาว	
	วิชาเอกประถมศึกษา		
๓	๐๐๐๐๐๐๓	นางสาวพิมพ์จุฑา เทพรินทร์	
	วิชาเอกสังคมศึกษา		
๔	๐๐๐๐๐๐๔	นางสาวชนันท์เนตร เขียวเสน	
	วิชาเอกภาษาอังกฤษ		
๕	๐๐๐๐๐๐๕	นางสาวณัฐชยา เอียดบัว	
๖	๐๐๐๐๐๐๖	นางสาวปภาวี จินตามณี	
๗	๐๐๐๐๐๐๗	นางสาวอรรวรรณ นวลวงค์	
	วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป		
๘	๐๐๐๐๐๐๘	นายเจษฎาพงศ์ ทองอุ้น	



## เอกสารหมายเลข ๒

องค์ประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร
๓	วุฒิภาวะทางอารมณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร
๔	การมีปฏิภาณไหวพริบ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
๕	เจตคติและอุดมการณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู

